



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ เว็บไซต์ isaranews เว็บไซต์ mthai</p>	<p>พลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรม</p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ด้วยอายุ 98 ย่าง 99 ปี ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โลกออนไลน์ต่างโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก จนแฮชแท็ก #ป้าเปรม ขึ้นอันดับ 2 เทรนด์ทวิตเตอร์ไทย</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี หนึ่งในแกนนำจัดกิจกรรม เดินเพื่อผู้ป่วย : กัญชารักษาโรค กล่าวว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มไม่ได้ต้องการให้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิง แต่ขอแก้กฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริงและคล่องตัว โดยอาจเป็นระเบียบหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการคลายล็อกในปัจจุบันยังมีอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งการปลูก การแปรรูป การผลิต รวมทั้งตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบก็ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน</p> <p>ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า กฎหมายยาเสพติดของประเทศต่างๆ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับแต่ละประเทศได้ แต่ต้องดูว่าขัดกับกฎหมายสากลหรือไม่ หากไทยปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์กัญชาไปประเทศที่ยังไม่ปลดล็อกก็ยังไม่ทำได้ เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ปลดล็อกกัญชา เช่น แคนาดา ซึ่งต้องแก้กฎหมายหลายรอบ จนปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ระบบขึ้นทะเบียนปลูกกับภาครัฐและต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากภาครัฐ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เปิดเผยว่า ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสารสกัดจากกัญชามาใช้เอง เพราะอาจเกิดผลร้ายและอันตรายอย่างคาดไม่ถึง ต้องทำความเข้าใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ คือ 1.กรณีผู้ที่มีข้อจำกัดโรคจิต มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคจิต ต้องเลือกชนิดที่ไม่มีสารกระตุ้นทางจิตประสาท 2.กรณีสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจทำให้ติดง่ายในคนที่มีอาการแปรปรวน นำไปสู่อาการโรคจิต หากเป็นเด็กจะทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย ยกเว้นการใช้ทางการแพทย์ในปริมาณและชนิดที่เหมาะสมกับโรค และเสนอให้ปลดล็อกกัญชงให้ใช้ทางการแพทย์ไเช่นเดียวกับกัญชา เพราะมีสารที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท ช่วยรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนพืชกระท่อม เสนอให้ใช้ภายใต้การควบคุม</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่อง 8 วิธีรับมือเวลาแม่กัญชานหลุดโลก ว่า การใช้กัญชาเกินขนาดมีผลข้างเคียงหลายอย่าง ทั้งคลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น วิดกกังวล สับสน ซึม และประสาทหลอน ผู้ป่วยบางรายที่มีโรคประจำตัวรุนแรง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบสมองและประสาทที่รุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยที่กินยาที่มีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น กลุ่มยากดประสาท หรือยาต้านซึมเศร้า กัญชาจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผู้ชายอายุน้อยในสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตจากการกินกัญชาเกินขนาดโดยไม่มีโรคประจำตัวหรือทานยาอื่นร่วมด้วย และยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงว่ามีสารใดที่มีคุณสมบัติต้านการออกฤทธิ์ของกัญชา รายที่มีอาการรุนแรงมาก ควรได้รับการประเมินโดยแพทย์ และให้ยารักษาตามอาการ โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ มีโรคประจำตัว หรือใช้ยากดประสาทชนิดอื่นร่วมด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ในฐานะประธานคกก.ด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน กล่าวว่า วันนี้สามารถพิจารณาได้ 15 ตำรับ ผ่านการรับรอง 10 ตำรับ อีก 5 ตำรับ ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนตำรับยาของอ.เดชา จากสูตรยาพบว่ามีรายละเอียดอีกมาก จึงขอเอกสารเพิ่มเติม คาดว่าจะมีการพิจารณาในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะตำรับยาที่เข้าข่ายตำรายาหมอพื้นบ้าน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ต้องเป็นตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา 2.ต้องมีการอ้างอิงแหล่งความรู้ตำรับยา หรือตำรับยาเป็นไปตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทยมีที่มาที่ไปชัดเจน 3.ตำรับยามีประสบการณ์ผ่านการใช้รักษาผู้ป่วยแล้วปลอดภัย มีหลักฐานการรักษาผู้ป่วย 4.ตำรับยาต้องไม่มีสมุนไพร วัตถุอันตราย โลหะหนัก สารหนู ท້อย.ประกาศห้ามใช้ และ 5.หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กรรมการพิจารณา</p> <p>-เสนอข่าว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์จัดเสวนาวิชาการ กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับความร่วมมือจากสภากัญชาแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ ก.การพัฒนาสังคมฯ มูลนิธิชาววิญญู สถาบันกัญชา มีผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา กว่า 12,000 คน</p> <p>ผศ.ธรรม์ธชาติ วันแต่ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จัดเสวนาครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ข้อกำหนด การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น โอกาสและทิศทางการปลูกกัญชาใน จ.หวัดเพชรบูรณ์</p> <p>ดร.จรรยา ลากจิตร รองประธานและเลขาธิการสภากัญชาแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดเสวนาครั้งนี้มีผู้มาร่วมรับฟังมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสภาฯ แสดงว่าประชาชนให้ความสนใจในการปลูกกัญชาเป็นจำนวนมาก แต่ต้องรอกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาออกมาก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ ส่วนเรื่องที่สธ. จะนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ เห็นว่าเป็นความคิดที่ผิด เพราะประเทศไทยปลูกกัญชาได้และมีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดยเฉพาะพันธุ์หางกระรอกที่ปลูกในเขตพื้นที่เขาภูพาน จ.สกลนคร จึงขอให้รัฐบาลและสธ.ทบทวนเรื่องดังกล่าว</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า มติชน</p> <p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ kapook</p> <p>เว็บไซต์ workpoint</p> <p>เว็บไซต์ nationtv</p> <p>เว็บไซต์ mcot.net</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ ThaiPBS</p> <p>เว็บไซต์ isaranews</p>	<p>สารเคมีระเบิดที่ทำเรือแหลมฉบัง</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.บุญหลาย อินเี่ยม ร้อยเวร สภ.แหลมฉบัง ได้รับแจ้งเหตุระเบิดไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ทำเทียบเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี หลังเกิดเหตุส่งอพยพชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง และกำหนดพื้นที่สีแดงรอบรัศมี 15 กม. ด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบที่เกิดเหตุ ระบุคุณภาพอากาศแยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ขณะที่ทีมแพทย์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตรวจพบว่าสารเคมีที่ระเบิดคือสาร resins ที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้หรือจากการสังเคราะห์</p> <p>นพ.อภิรัตน์ กตัญญูตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานที่แน่ชัดว่า เป็นสารเคมีชนิดใด ผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการแสบตามร่างกาย ผิวหนัง และดวงตา ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบรอบรัศมีทำเรือซึ่งอยู่ได้ลม ทราบว่าขณะนี้ได้ออกประกาศและอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่แล้ว</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการ สธ. และสสจ.ชลบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งได้ส่งทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจาก สสจ.ชลบุรี รพ.ชลบุรี และรพ.แหลมฉบัง ลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดมีผู้เข้ารับการรักษาที่รพ.แหลมฉบัง รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.วิภาวดีรังสิต รพ.สมิติเวชศรีราชา และรพ.พญาไทศรีราชา รวม 133 คน ส่วนใหญ่มีอาการแสบร้อนตามผิวหนัง ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนอนพักเพื่อติดตามอาการ เอกซเรย์ปอด ไม่พบผู้บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ขณะนี้ยังคงนอนพักรักษาตัวในรพ. 37 คน</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>อันตรายจากควันรูป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนช่วยรณรงค์ลดการใช้รูป โดยการถวายเป็นไฟฟ้าสำหรับวัดใช้ในห้องปรับอากาศ และการใช้รูปไร้ควันหรือรูปสีที่มีเนื้อรูปน้อย เพื่อลดปริมาณควันรูป ลดอันตรายต่อสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม และขอให้หลีกเลี่ยงการจุดรูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก สำหรับศาสนสถาน ควรตั้งกระถางรูปไว้บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ดูแลดับควันรูป สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควันขณะปฏิบัติงาน ควรล้างมือ ล้างหน้าให้บ่อยขึ้น และตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันรูป หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ isaranews เว็บไซต์ประชาไท</p>	<p>ม.ค.-23 พ.ค. พบผู้ป่วย 159,845 ราย เสียชีวิต 11 ราย การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อฤดูร้อนกับฤดูฝน แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก เจ็บบริเวณหน้าอก ซึม สับสน หรืออาเจียนมาก หรืออาการรุนแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ ประชาชนทั่วไป แนะนำให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว 4. ผู้สูงอายุ 5.ผู้พิการทางสมอง 6.ผู้ที่เป็โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV และ 7.ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1422</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. ได้บรรจุวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง เพื่อฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้อนุมัติให้จัดเตรียมวัคซีนเพิ่มเป็น 4 ล้านโดส</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>โรคไขุ่หัด</p> <p>-เสนอข่าว นายธำรงพงษ์ มังคลาด ประธานชมรม อสม. จ.พะเยา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุชาวพะเยาป่วยจากการกินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ และมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัด 1 ราย เมื่อกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มเป็น 13 คน ส่วนใหญ่รักษาที่รพ.เชียงคำ ทำให้อสม.ทั่วจังหวัดรณรงค์กินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ โดยเด็ดขาด รวมถึงวางมาตรการรณรงค์ผ่านอสม.ทุกหมู่บ้านอีกครั้ง</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบูลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนที่นิยมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ รวมถึงอาหารแปลกๆ ที่ไม่ปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อนเลย หรือใช้ความร้อนในเวลาสั้นๆ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกค้าง อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.พิชัย เชิดชู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา เปิดเผยกรณีมีผู้ก่อเหตุ 2 คน บุกรเข้าไปในห้องฉุกเฉิน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา และใช้กรรไกรเครื่องมือแพทย์ไล่แทงนายศักดิ์ ช่างก่อสร้าง ขณะที่แพทย์และพยาบาลกำลังดูแลอาการบาดเจ็บอยู่ในห้องฉุกเฉิน ว่า จากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุหนึ่งดื่มสุราร่วมกัน จนเกิดปากเสียงและชกต่อยกันจนบาดเจ็บ มีการใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ลำคอและท้ายทอยนายศักดิ์ ต่อมา มีผู้นำส่งรพ. และมีปากเสียงกันภายในรพ.อีก ตำรวจตามไปสอบสวนปากคำผู้บาดเจ็บที่รพ. จึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดี ส่วนผู้บาดเจ็บยังคงพักรักษาตัวที่รพ.เทพรัตน์ ไม่ได้มีเหตุการณ์เอากรรไกรเครื่องมือแพทย์ไปทำร้ายซ้ำอีกรอบในห้องฉุกเฉินของรพ.แต่อย่างใด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงทีุ่งุยหลายสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ง่าย จึงต้องย้ำแผนปฏิบัติการและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกเพื่อลดอัตราผู้ป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยเน้นการจัดบักคลีนนิ่ง ู๊ต ทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ ทุกชุมชนและสถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน รพ.และสถานที่ราชการ โดยตั้งแต่ 6 ม.ค.-18 พ.ค. จ.นครสวรรค์ มีผู้ป่วยสะสม 492 ราย เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พื้นที่ปลอดบุหรี่ อบจ.สตูล</p> <p>-เสนอข่าว นายสัมฤทธิ์ เสียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สสจ.สตูล และกลุ่มสื่ออันดามัน จ.สตูล จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินการให้พื้นที่ปฏิบัติการกิจของอบจ.สตูลเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น สำนักงาน อบจ. ทำเทียบเรือปากบารา สนามกีฬา ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการประสบความสำเร็จ ให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ต้นแบบ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch